

เสวนา “กลไกตำบลกับการพัฒนาเยาวชน” สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้ เพื่อชุมชนเป็นสุข

สถานที่ อาคารหอจดหมายเหตุ ชั้น 2 ห้องวิปัสสนา 2

วันที่ 7 พฤษภาคม 2554 เวลา 13.00–15.00 น.



วัตถุประสงค์

เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการทำงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ต่างๆ ในแต่ละภาค แต่ละจังหวัด ที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) โดยมีตัวแทนแต่ละตำบลมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน เพื่อหาแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับตำบลต่อไป

แนวความคิดของกิจกรรม

ต้องการให้เกิดการพูดคุยกัน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆ เพื่อที่จะได้ให้แต่ละพื้นที่ได้นำกลับไปพัฒนาพื้นที่ของตนเองต่อไป โดยการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีโอกาสพูดคุย เกี่ยวกับการทำงาน งานพัฒนาที่ดีและสิ่งสร้างสรรค์ที่ชุมชนพื้นที่ได้ทำกิจกรรมกับเด็กและเยาวชน

กระบวนการนำเสนอ

เป็นการเสวนาเป็นกลุ่มวงกลม นั่งล้อมวงทั้งห้อง มีพิธีกร/ดำเนินรายการนำหรือตั้งคำถามเพื่อแลกเปลี่ยน พร้อมมีฝ่ายเลขานุการ บันทึกความเห็นลงในคอมพิวเตอร์ กระบวนการเริ่มจากทำความเข้าใจเรื่องกำหนดการ จากนั้นให้ผู้เข้าร่วมเสวนาแนะนำตัวเอง แล้วจึงเริ่มการเสวนา

ผลที่เกิดขึ้น

ผู้ร่วมกิจกรรมเสวนาประมาณ 50 คน เป็นตัวแทนจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบล จากทุกๆ ภูมิภาค กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เยาวชน ผู้ร่วมงาน และเจ้าหน้าที่จากสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข มีผู้สนใจมาก อยู่ฟังตั้งแต่ต้นจนจบ บางคนไม่ได้แสดงความคิดเห็น แต่อยู่ร่วมฟังตลอด

มีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเสวนาได้มีส่วนร่วมตลอดเวลา เปิดโอกาสให้คนที่ต้องการแสดงความคิดเห็น ได้ซักถามแลกเปลี่ยนกันอย่างเต็มที่ โดยเนื้อหามุ่งเน้นที่การพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับตำบล

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ลักษณะการเสวนาเช่นนี้ เป็นเวทีการแลกเปลี่ยนที่ดี คือทุกคนสามารถพูดคุยกันได้อย่างเต็มที่ บรรยากาศการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ ทำให้ผู้ร่วมกิจกรรมรู้สึกผ่อนคลาย แม้จะไม่ใช่งานเสวนาที่เป็นวิชาการ แต่มีสาระเกิดขึ้นจากการพูดคุยจำนวนมาก ผู้เข้าร่วมเสวนาส่วนใหญ่ เป็นผู้ที่มิบทบาทในชุมชนท้องถิ่นของตนเอง โดยแต่ละคนจะมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันออกไป มีทั้งระดับผู้บริหารของชุมชน ผู้สนับสนุน และผู้ให้การช่วยเหลือที่มากจากภาครัฐ ทำให้การพูดคุยมีความหลากหลาย และได้เนื้อหาสาระ ความรู้ที่ค่อนข้างครบถ้วน

ในประเด็นกลไกตำบลกับการพัฒนาเยาวชนการทำงานด้านเด็กและเยาวชนของแต่ละพื้นที่นั้น มีรูปแบบ และวิธีการการทำงานที่แตกต่างกันออกไป แต่จุดมุ่งหมายที่ทุกชุมชนมีเหมือนกันคือ การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้มีศักยภาพ สามารถร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นที่ตนเองได้

